

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

Số: /UBND-KT
V/v triển khai thực hiện
nội dung Kết luận của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại
buổi làm việc với Ban cán sự
đảng UBND tỉnh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 1468/UBND-KTTH ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nội dung Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương khắc phục ngay những hạn chế đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra, đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu trên và Báo cáo số 1425-BC/BCSD ngày 13/3/2024 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh (*bản chụp kèm theo*), đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tại Quyết định số 7614/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra năm 2024.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; tiếp tục đổi mới lề lối, phong cách làm việc, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; đảm bảo công tác điều hành, xử lý công việc thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn, đình trệ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức né tránh trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ; nội dung tham mưu, đề xuất UBND thành phố phải thể hiện rõ chính kiến, có quan điểm rõ ràng, không nói chung chung, UBND thành phố nghiêm khắc phê bình Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu xảy ra tình trạng này.

3. Tăng cường công tác quản lý các nguồn thu, nắm chắc nguồn thu, chống thất thu, bảo đảm các nguồn lực để cân đối đầu tư; chi ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi chưa thật sự cần thiết để bảo đảm các nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 621/UBND-KT ngày 21/02/2024 của UBND thành phố nhằm đảm bảo thu ngân sách nhà nước đạt và vượt so với kế hoạch đề

ra; trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất và các cơ sở nhà, đất công sản dôi dư trên địa bàn thành phố.

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực để phát triển. Tập trung triển khai các dự án: Khu dân cư phía Nam đường Trần Văn Trà, Trung tâm hành chính tập trung của Thành phố, Nâng cấp, chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng và Quảng trường thành phố,... Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024. Thực hiện thanh quyết toán các dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng theo quy định.

Đồng thời, giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án ĐTXD và Phát triển quy đất thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, tổng hợp tất cả các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc dừng thực hiện dự án/các dự án tồn đọng chưa lập hồ sơ quyết toán dự án báo cáo về UBND thành phố (qua phòng Tài chính – Kế hoạch) **chậm nhất vào ngày 20/4/2024** (*Nội dung này, phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố đã ban hành Công văn số 626/TCKH ngày 03/11/2023 đề nghị các chủ đầu tư tổng hợp báo cáo*).

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, địa phương, giao phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố rà soát, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các Chủ đầu tư thực hiện hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán đối với từng dự án.

5. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực mới phát triển; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế. Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; huy động tối đa các nguồn lực để thúc đẩy phát triển, khôi phục các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

6. Rà soát, hoàn thành dứt điểm các nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của kiểm toán nhà nước trong thời gian qua; rà soát, xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản.

7. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); nâng cao chỉ số chuyển đổi số trong năm 2024; tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp, người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử, thực hiện thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; nhất là, tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong

đầu tư hạ tầng y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ khám chữa bệnh phục vụ nhu cầu của người dân. Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội; chú trọng công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động, nâng cao đời sống Nhân dân.

9. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và truyền thông định hướng dư luận trên các phương tiện truyền thông, trên không gian mạng, các nền tảng xã hội theo hướng tuyên truyền, phản bác thông tin giả, thông tin sai sự thật; chủ động đăng tải, chia sẻ những thông tin tích cực; tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương người tốt, việc tốt tại cơ quan, đơn vị, địa phương, lan tỏa ý chí, khát vọng vươn lên.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố (*qua phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố*) để Phòng tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT.UBND TP;
- VP: C,PCVP, CV (KT); ;
- Phòng TC-KH TP;
- Lưu: VT, TCKH (H).

CHỦ TỊCH

Trà Thanh Danh

